

SỞ Y TẾ THANH HÓA
TTYT THIỆU HÓA
Số: 06/TTYT-HCTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

V/v đánh giá bệnh viện, phòng khám
theo bộ tiêu chí an toàn PCD COVID-19

Thiệu Hóa, ngày 22 tháng 01 năm 2021

Kính gửi: Trưởng trạm Y tế xã, thị trấn

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và trong nước cơ bản đang được kiểm soát chặt chẽ; tuy nhiên, dịch bệnh trên Thế giới vẫn đang diễn biến rất phức tạp, nguy cơ dịch xâm nhập vẫn rất cao. Đặc biệt là trong mùa Đông Xuân và dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 có nhiều người dân đi làm ăn xa từ một số nước như: Lào; Trung Quốc; Campuchia.... Trở về địa phương qua đường mòn, lối mở, ý thức phòng chống dịch bệnh của người dân có phần lơ là; chủ quan dễ dẫn đến nguy cơ dịch xâm nhập và bùng phát trên địa bàn huyện.

Thực hiện Công văn số 158/SYT-NVY ngày 20/01/2021 của Sở Y tế Thanh Hóa về việc tăng cường đánh giá bệnh viện, phòng khám, cơ sở Y tế theo bộ tiêu chí an toàn Phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 thường xuyên, liên tục và thực hiện “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Giám đốc TTYT Thiệu Hóa yêu cầu trưởng trạm Y tế xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý bằng các hoạt động cụ thể:

Truyền thông với thông điệp 5K “ Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Tham mưu kịp thời cho UBND xã, thị trấn chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương.

Kiểm tra các phương tiện, hóa chất và trang thiết bị sẵn sàng cho việc phòng chống dịch khi có dịch xảy ra trên địa bàn xã. Kiểm tra thường xuyên và bổ sung kịp thời các danh mục phòng chống dịch Covid-19 còn thiếu hoặc chưa đầy đủ.

2. Trạm Y tế tự đánh giá phòng khám, cơ sở Y tế an toàn theo Bộ Tiêu chí an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp (có file đính kèm) tại Quyết định số 4999/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 01/12/2020. Yêu cầu hoàn thành đánh giá trước ngày 24/01/2021.

3. Đăng nhập vào hệ thống của Bộ Y tế theo địa chỉ trang web <https://cosoyte.vn/> để thực hiện báo cáo đánh giá bộ tiêu chí an toàn PCD COVID-19 lên phần mềm trực tuyến của Bộ Y tế xong trước ngày 25/01/2021.

Để có tài khoản và mật khẩu đăng nhập, đề nghị Trưởng trạm Y tế xã, thị trấn liên hệ trực tiếp Đ/C Nguyễn Duy Hải. SĐT: 0988607511 hoặc 0947114872 để được cung cấp và hướng dẫn thực hiện trên hệ thống phần mềm.

Yêu cầu trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn phải xem xét, đối chiếu các nội dung của Bộ tiêu chí và tự thực hiện đánh giá, định kỳ ít nhất 1 lần/tháng. Cập nhật kết quả vào ngày 25 đến 30 hàng tháng lên hệ thống phần mềm như trên.

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Đơn vị nào để xảy ra sự cố trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thì trưởng trạm phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm Y tế Thiệu Hóa.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCTH.



PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Văn Huy